



ข่าวสมาคมฯ

วันที่ 30 เมษายน 2558

ช่วงใกล้เปิดตัว เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของ
สมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติ และชมรมนกพิราบแข่งนานาชาติ

ตรวจไข่วัดนกในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อแข่งสายใต้

มีตรวจไข่วัดนก จึงขอให้ท่านฯ เตรียมความพร้อมนำนกมาตรวจไข่วัดนกจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ ทางสมาคมฯ พร้อมทำการตรวจไข่วัดนกในวันธรรมดา วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
เวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. จะแจ้งตามช่องทางการรับข่าวสารของทางสมาคมฯต่อไป

การจัดการแข่งขันฯ

การจัดการแข่งขันฯ จัดโดย สมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติ Racing Pigeon International Association
ส่วนรายการอื่นๆ นอกเหนือจากการแข่งขันฯ เป็นส่วนของชมรมนกพิราบแข่งนานาชาติ ดังนั้นผลการแข่ง
ขันฯ จะออกโดย สมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติ ส่วนกึ่ง-เที่ยง-หายคัดออก อื่นๆ ออกผลโดย ชมรมนกพิราบ
แข่งนานาชาติ จำให้แม่นคร้าบ!

แข่งสายใต้ 2015

สมาคมฯ จัดการแข่งขันสายใต้ เริ่มวันที่ 23 พ.ค. 58 จุดแรก “ ชะอำ ” แข่งฟรี! เพื่อทดสอบนกขึ้น
กรงแข่ง ท่านฯใดต้องการให้นกมีประสบการณ์นำนกมาขึ้นแข่งได้ ไม่เก็บค่าปล่อย เรียงลำดับให้ และประกาศ
ผลการแข่งฯ เป็นไปตามกติกา อันดับร้อยละ 20 ของนกที่ขึ้นแข่ง ผลการแข่งส่งไปตามไปรษณีย์ ตามหน่วย
ต่างๆ และรถซ้อมนก ส่วนจุดที่ 2 จุด “ หัวหิน ” วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 58 เป็นจุดชิงห้วงของ “ ชมรมรักนก
พิราบ ” ประธานจัดห้วงขาพิเศษ คือ นายโชคชัย เต็มอุดมภาค (เฮียกั้ง) เป็นผู้ดำเนินการเรื่องห้วงขาพิเศษ เมื่อ
ปีที่แล้ว โดยประเภทของห้วง “ TRPF-2014-..... ”

ทำชิปริงค์

กำหนดวันทำชิปริงค์ เพื่อประกันความวุ่นวาย ทางสมาคมฯขอกำหนดวันทำชิปริงค์ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 9 และ
16 พ.ค. 58 และวันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 พ.ค. 58 เวลา 10.30 น. ถึง 16.00 น. มาทำตามวัน-เวลา ประกัน
ความวุ่นวายในวันชิงห้วง หรือแข่งขันฯ โปรดมาทำชิปริงค์ตามนัดด้วยครับจ้าวนาย!

เรื่องใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนมีทั้งแบบฟอร์มนกห้วงขาพิเศษ และห้วงธรรมดา กรอกให้หมด...ถ้าต้องการมาขึ้นแข่ง ใบลง
ทะเบียนจะแนบไปกับข่าวทางไปรษณีย์ตามเบอร์กรง และกรุณาส่งคืนให้กับคุณอ้อด โทร. 086-773 2506 คุณวุฒิ
โทร. 098-258 2037 คุณสงวน โทร. 089-142 3176 เพื่อจะได้นำมาลงทะเบียนก่อนมาทำชิปริงค์

นกเก่า-นกใหม่

ประชาสัมพันธ์นกเก่า-นกใหม่ ห่วงทุกประเภทนำมาขึ้นแข่งได้ไม่จำกัด เพศ-อายุ-สมาคมฯ เปิดกว้างเพื่อ
มาชิงถ้วยของสมาคมฯ และประกาศนียบัตรสวยหรู ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับปีแรก และปีต่อไป

ถ้วย เอช พี เงินที่ ซึ่งถ้วยท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานที่ปรึกษาอดีตอดีตรัฐมนตรี

ท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ให้การสนับสนุนถ้วย เอช พี เงินที่ 2 ใบ 2 ระยะเวลา สำหรับการแข่งขันสายใต้ และทุกสายการแข่งขัน ปี 2015 นี้ ระยะเวลา แรก ถ้วยเอชพีเงินที่นกใกล้-กลาง และระยะที่สอง ถ้วยเอชพีเงินที่นก กลาง-ไกล ประกันความสวยงามในรูปแบบของถ้วย เอช พี เงินที่

ที่ทำการสมาคมฯ

วันที่ 30 เม.ย. 58 น่าจะทำการได้บางส่วน การส่งมอบต้องส่งมอบวันที่ 15 พ.ค. 58 จากผู้รับเหมา จึง เป็นประกันว่า ก่อน 15 พ.ค. 58 เสร็จแน่นอน เป็นสมาคมฯที่สวยงาม สามารถเป็นที่พักผ่อนสำหรับนักเลี้ยง นกพิราบแข่งฯ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัย ทีวี 2 เครื่องชั้นล่าง ชั้นบน เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามข่าวบ้าน การเมือง หรือรายการดีๆ หรือกีฬาดีๆ หากต้องการชม มีจอมอนิเตอร์แสดงเบอร์ห้วงขานกที่ขึ้นแข่งให้สมาชิก ได้ดู ป้องกันการทุจริต 2 จอ และมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก นอกจากนี้ อุปกรณ์อันทันสมัยยังมีสถานที่จอดรถรองรับให้กับท่านๆมากมายมากกว่า 300 คัน โดยไม่เบียดเสียด แออัด

กำหนดการแข่งขันสายใต้

ได้ออกสู่ยังท่านๆแล้วตามประกาศ ณ วันที่ 15 เม.ย. 58 แข่งจริง 12 จุด 1 จุดแถมแข่งฟรี คือ ชะอำ รวมเป็น 13 จุด

ช่องทางรับข่าวสาร

1. ทางเว็บไซต์สมาคมฯ เริ่มเปิดแล้วที่ www.racipigeon.com
2. ทางไปรษณีย์
3. ทางไลน์
4. ทาง SMS
5. ทางรถซุ่มนก และร้านจำหน่ายอาหารนก

ทางสมาคมฯตระหนักถึงความต้องการทางข่าวสาร จึงมีช่องทางการรับข่าวด้วยหลายช่องทางตามที่กล่าว ข้างต้น หวังว่าคงจะพึงพอใจในการที่จะเริ่มบริหารในเร็ววัน เพื่อให้เข้าถึงในใจของท่านๆ มิให้ลืมนึกถึงกับ สมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติ RPIA ซึ่งจะดำเนินงานในเดือนหน้า

ห้วงขาพิเศษสายเหนือยาว 2015

ยังมีจำหน่าย หากท่านใดต้องการยังโทร.สั่งได้ที่เบอร์ฮ็อต 086-773 2506 เราจะจัดส่งให้ท่านทันที อย่า ได้เกรงใจ เราพร้อมส่ง 1 ห่วงก็ส่ง ไม่เกี่ยงงอน!

ประกาศยอดการจำหน่ายห้วงสายเหนือยาว

ปิดการขายวันที่ 31 พ.ค. 58 และประกาศยอดการจำหน่ายวันที่ 30 มิ.ย. 58 เป็นอย่างรวดเร็ว ไม่เกินวันที่ 15 ก.ค. 58 เป็นอย่างช้า

เรื่องของยา-วัคซีนป้องกันโรค

สายใต้ใกล้ซ่อม เรื่องของยาซ่อมมีค่าสำหรับนักกีฬา กำลังเป็นที่นิยม และได้รับการไว้วางใจจากนักเลี้ยง นก วัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซล ND7 B ซึ่งหลายกรงดังๆ ได้ใช้แล้วบอกต่อว่า สามารถป้องกันโรคได้ตรง จุด และราคาถูก การผลิตวัคซีนนั้นจะผลิตทีละครั้ง แต่ครั้งที่ผลิตต้องผ่านการตรวจเชื่อว่า แต่ครั้งนั้นมี

ประสิทธิภาพดีพอที่จะไปสู่ผู้ใช้หรือไม่ หาก OK จึงปล่อย หากไม่ดีพอทำใหม่ ดังนั้นรับประกันได้ว่าเป็นวัคซีนที่ฉีดแล้วป้องกันโรคนิวคลาสเซลที่กำลังแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านฉีดตามคำแนะนำ และเก็บในอุณหภูมิที่กำหนด วัน-เวลา เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าวัคซีนจากต่างประเทศนั้นคงต้องหยุด เพราะไม่ตรงกับโรคที่มีการพัฒนาในเมืองไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น และการส่งจากต่างประเทศมาเมืองไทย ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่กำหนดวัคซีนจึงมีประสิทธิภาพตามวิชาการ ราคาเพียงขวดละ 400 บาท รับผิดชอบให้เสร็จสิ้นก่อนแข่ง และเข้าคู่นั้นจะปลอดภัยที่สุดนะจะบอกให้!

เรื่องของยาพื้นฟู

แข่งระยะทางไกล และไกล อากาศอบอ้าวบนท้องกำลัง ช่วงซ้อมนกสายได้คงต้องให้นักฟื้นตัวเร็ว เพื่อสัปดาห์ต่อไปที่มีการซ้อม และแข่งขันฯ อิเล็กโทรไลท์ 3 พลัสนั้นช่วยนกของท่านได้อย่างมากหลังจากซ้อม และหลังแข่งๆในการรับนก ฟื้นตัวเร็วทันตาเห็น ได้รับความนิยมในหมู่อาเซียนต้นๆ ของทุกสาย 2 ซ้อนตวงผสมน้ำ 1 ลิตร กินหลังซ้อม หรือแข่งๆ ตลอดวัน หากขาดอิเล็กโทรไลท์ 3 พลัสแล้วจะรู้สึก!

เรื่องของยาพื้นฟู

ฟรีเมียมแกรมบ้า ป้องกัน และรักษาทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ ใช้ฟรีเมียม แกรมบ้า คอทชิต รักษาเพียง 4-5 วันเท่านั้น ฟรีเมียม แกรมบ้า คอทชิต ไม่ทำให้นักมีปัญหาเรื่องไต หรือตับ ปกติเหมือนนกแข่งทั่วไป ยาดีๆ คุณภาพของเลนฟร็ด เยอรมัน ประกันคุณภาพ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะบอกให้!

แอลคานิทิน

พวกลื้อแตกนี่คือ มีแลคติก แอซิท ในกล้ามเนื้อมากจนเกิน ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนล้าง่าย แอลคานิทิน ช่วยลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ทำให้นักบินได้นานขึ้น ตัวนี้ขาดไม่ได้ในระหว่างซ้อม และแข่งเลยทีเดียว

เอวิฟาร์ม

ยาบำรุงสำหรับหลังการแข่งแข่งขันฯ หรือหลังจากให้ยาปฏิชีวนะทุกชนิด ระหว่างผสมพันธุ์ และเสริมให้ลูกนกเจริญเติบโตแข็งแรง ต้านทานโรค นอกจากเป็นยาบำรุงยังช่วยบำรุงตับ และสร้างพลังงานให้นักพิราบแข่ง 4 ผ่า (20 ซีซี) ผสมน้ำ 1 ลิตร กินตลอดวัน อาทิตย์ละครั้งถึง 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย

เกลืออาบน้ำ

เกลืออาบน้ำเกลือดิ่ม ทุกกรงระดับอาเซียนขาดไม่ได้เช่นกัน หลังใช้นกขนจะนุ่ม สรรพคุณ ช่วยรักษาขน ขนมิให้แตก ขนจะช่วยอุ้มความสมดุลให้นักบินได้นานขึ้น ซึ่งบางท่านๆอาจจะละเลย ส่วนดี คือ เป็นสมุนไพร ช่วยขจัดไร้อีกต่างหากครับ

ติดต่อซื้อได้ที่ร้าน เฮียยัง โทร. 081-423 5182 , ยศ โทร. 081-251 0005 , กล้าสาธุชอย 5 โทร. 086-564 7177

พบกันฉบับหน้า

แผนที่สมาคมฯ ด้านหลัง



